
“...ความคิดนั้นเปนแมบทใหญของการพูดและการกระทำ เพราะกิจที่จะทำคำที่จะพูดทุกอยางลวนสำเร็จมาจากความคิด 

การคิดกอนพูดและกอนทำจึงชวยใหบุคคลสามารถยับยั้งคำพูดที่ไมสมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไมถูกตอง...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๐

ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙

พลกิโฉม! คลินกิแพทย์จนีใหม่
มุ่งสร้างชื่อสู่สายตาปชช. 

แพทย์แผนจนี ปรบัโฉมใหม่ย้ายสถานพยาบาล
แพทย์แผนจนีอยูด้่านหน้ามหาวทิยาลยั พร้อมสร้าง
ชื่อเสียง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนครบวงจร  
ทัง้การรกัษาด้วยสมุนไพรจนี แมะ ฝังเขม็ ครอบแก้ว 
มังกรไฟ ด้วยทีมแพทย์มืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา เฉลิมกลิ่น คณบดี
วทิยาลยัการแพทย์ทางเลอืก กล่าวว่า ขณะน้ี สถาน
พยาบาลแพทย์แผนจีน ได้ย้ายไปให้บริการที่ด้าน
หน้ามหาวิทยาลยัอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เป็นอาคารสงู 
๕ ชั้น ซึ่งเป็นคลนิกิให้บรกิารรกัษาด้วยศาสตร์การ
แพทย์แผนจนีครบวงจร 

“การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคร้ังน้ี ท�าให้
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับคลินิก ทั้งยังเป็นการสร้าง
ความมั่นใจ เชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น และ
ด้วยสถานที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน ยังท�าให้ช่ือเสียง
ของคลินิกเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้มากย่ิงข้ึนด้วย  

“รางวัล IPv6 Award”

ในส่วนด้านงานบริการกม็สีถานทีเ่พยีงพอรองรบั 
ผูป่้วย  ทัง้ห้องตรวจรกัษา ห้องเกบ็ยา และอืน่ ๆ ” 
ผศ.รัตนา กล่าว

ผศ.รัตนา กล่าวต่อว่า สถานพยาบาลแพทย์
แผนจีน เป็นอาคารพานิชย์ ๕ ชั้น ซึ่งในเบื้องต้น
จะเปิดให้บริการในส่วนของชั้น ๑ ชั้น ๔ และชั้น
ลอยก่อน เน่ืองจากยังรอครุภุณัฑ์เสรมิในส่วนของ
ส�านักงานเท่านั้น แต่ด้านบริการทางการแพทย์ 
รักษานั้นมีความพร้อมให้บริการแล้ว

ส�าหรับการเปิดให้บริการนั้น ขณะนี้ยังใช้
เวลาเปิด-ปิดตามเดิม วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 
๐๘.๓๐ น. และปิดรับคนไข้ เวลา ๑๕.๐๐ น.

“แต่ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้
ครอบคลุมการรักษาที่มีมากข้ึน ซึ่งทางเราก็ได้
รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการในการขยายเวลา
ท�าการ ขณะนีก้�าลงัด�าเนนิการแก้ไขระเบยีบตาม

สาขาวิชาดนตรีสากล เข ้าร ่วมโครงการ
คอนเสิร์ตการกุศล “ศิลปินรวมใจ ต่อลมหายใจ 
ผู้ป่วยยากไร้สูงวัย” เป็นการรวมตัวกันของเหล่า
ศิลปินนักแสดง เพื่อหารายได้สมทบทุนให้ผู้ป่วย
ยากไร้ และผูป่้วยยากไร้สงูวยั โรงพยาบาลรามาธบิดี  

อาจารย์ธงชัย เหลืองทอง ประธานหลักสูตร
สาขาวชิาดนตรสีากล คณะมนษุยศาสตร์ฯ กล่าวว่า  
สาขาวิชาดนตรีสากล ได้รับเกียรติให้เข้าร่วม
แสดงดนตรีในงาน “ศิลปินรวมใจ ต่อลมหายใจ

ผู ้ป่วยยากไร้สูงวัย” ณ หอประชุมใหญ่ TOT 
แจ้งวฒันะ จดัโดย มหาวทิยาลัยศรปีทมุ ร่วมกบั
มูลนิธิรามาธิบดี และเป็นการร่วมมือกัน ของทุก
ภาคส่วน ทัง้ภาคประชาชน ภาคการศกึษา ศลิปิน
นกัแสดง

“ทางสาขาวิชาดนตรีสากลได ้ เห็น ถึง
ประโยชน์ทีด่แีละให้ความส�าคญัต่อสงัคม ซึง่ทาง
มหาวิทยาลัยก็มีนโยบายในเรื่องของการพัฒนา
ด้านสังคม จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ของ
มหาวทิยาลยัทีจ่ะได้บรกิารแก่สงัคม ในด้านดนตรี

อาจารย์ธงชัย กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยได้
รับผิดชอบในส่วนของการออกแบบเวที ระบบ
แสง ส ีเสียง นกัดนตร ีและนกัร้องประสานเสยีง 
ซึ่งทั้งหมดจะเป็นนักศึกษาของสาขาวิชาดนตรี
สากล จึงเป็นสิ่งที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ 
ให้เหล่านักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการท�างาน ขั้น

ดนตรสีากลจนัทรเกษม จติอาสา   
ร่วมคอนเสริต์การกศุล ๗ กมุภานี้

ตอนต่าง ๆ ที่นักศึกษาไม่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน 
และสิง่เหล่านีจ้ะช่วยพฒันาให้นกัศกึษามคีวาม
เชี่ยวชาญในเรื่องของดนตรีมากขึ้น ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์กับตัวนักศึกษาเอง 

“การเข้าร่วมโครงการนี้ ถือได้ว่าเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีท่ี ๓ ของสาขาได้
เหน็ระบบการท�างานแบบมอือาชพี ขัน้ตอนการ
ท�างานจรงิ ๆ  และยงัเป็นการแสดงถงึศกัยภาพ
ทางด้านดนตรีของนักศึกษาเอง 

อาจารย์ธงชัย กล่าวต่อว ่า โครงการ
คอนเสร์ิตการกศุล “ศลิปินรวมใจ ต่อลมหายใจ
ผูป่้วยยากไร้สูงวยั” จะจดัขึน้ในวันที ่๗ ก.พ. ๕๙ ณ 
หอประชมุใหญ่ TOT แจ้งวัฒนะ รายได้ทัง้หมด
หลังหักค่าใช้จ่ายจะน�าไปมอบให้แก่มูลนิธิ
รามาธิบดี ได้น�าไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และ
ผู้ป่วยยากไร้สูงวัย  

ขั้นตอนของทางราชการอยู่” ผศ.รัตนา กล่าว
ผศ.รัตนา กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของการ

รักษาพยาบาลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
นั้น เรามีจุดเด่นที่ทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่หลากหลาย อาทิ จัดกระดูก โรค
กระเพาะ โรคปวดเมื่อยต่าง ๆ อาการออฟ
ฟิตซินโดม สูตินารีเวช แมะ ฝังเข็ม ครอบ
แก้ว มังกรไฟ และอายุรกรรมทั่วไป เป็นต้น 
และขณะนี้ยังให้บริการรักษาโดยสมุนไพรจีน 
บริการต้ม สามารถน�ากลับไปบริโภคได้เลย

“ส�าหรับแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางจาก
ประเทศจนีนัน้ จะมคีวามเข้าใจโรคในเมอืงร้อน
เป็นอย่างดี ท�าให้การวินิจฉัยและรักษาโรคนั้น
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงแพทย์ไทยที่จบมา
จากประเทศจีน และกลับมาท�าการรักษาอยู่ใน
ขณะนี้ด้วย” ผศ.รัตนา กล่าว

หลงัจากนี ้จะมพีธิเีปิดสถานพยาบาลแพทย์
แผนจนีอย่างเป็นทางการ ส�าหรบัวันและเวลานัน้ 
ทางแพทย์จีนฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่าน
ทราบอีกครั้งหนึ่ง

การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง... กับ
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 ใกล้เข้ามาแล้วส�าหรับ ๑๔ กุมภา วันวาเลนไทน์ หรือ วันแห่งความรัก เชื่อว่าในทุก ๆ  ปีใครหลายคนคงให้ความส�าคัญมากเป็นพิเศษ 
ด้วยเหตุผลท่ีแตกต่างกันออกไป เราลองมาฟังน้อง ๆ ชาวจันทรเกษมกันว่า เขาให้ความส�าคัญกับวันวาเลนไทน์อย่างไรและมีวิธีแสดง
ความรักกับคนที่เขารักกันอย่างไรกันบ้าง

“รัก”... วาเลนไทน์!!!

นายบุญญาฤทธิ์ แก้ววิเชียร (ไอซ์)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
 ส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นวันธรรมดา ๆ ทั่วไป เพราะผมคิดว่าทุกวัน ก็คือวันแห่ง
ความรกั เราสามารถบอกรักกนัได้ทกุวนัครับ แต่ส�าหรบัเรือ่งของการแสดงความรกั ผม
จะพยายามท�าตวัเองให้ว่าง เพือ่ทีจ่ะใช้เวลาอยู่กบัคนพเิศษ เช่น ไปเทีย่วพกัผ่อน เพราะ
ปกติผมจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่คนพิเศษหรือคนในครอบครัวเลยครับ

นางสาวพวงผกา โพธิ์ขาว (แพน)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์
 เป็นวนัพเิศษวนัหนึง่ในทกุ ๆ  ปีค่ะ เพราะถอืเป็นโอกาสทีด่ ีในการแสดงความรกักบัคนในครอบครวั ได้ท�าอะไร
พเิศษ ๆ  ให้คนพเิศษ โดยทีไ่ม่ต้องเขนิอาย ส่วนวธิกีารแสดงความรกั อาจจะมเีตรยีมของขวญัพเิศษไว้ ตอนนีก้�าลงั
คิดอยู่ว่าจะเป็นอะไรดี แต่ที่พลาดไม่ได้เลย ก็คือ การพาไปทานอาหารอร่อย ๆ  ค่ะ

หากพูดถึงเร่ืองของการอ่านหนงัสอื หลาย ๆ 
คนคงจะมีหนังสือที่ชอบหลากหลายประเภท
แตกต่างกันไป อีกประเภทหน่ึงท่ีคนส่วนใหญ่
ให้ความสนใจ นัน่กค็อื หนงัสอืทีม่เีนือ้หาเกีย่ว
กับชีวิตคนที่ประสบความส�าเร็จ ส่งผลให้เกิด
แรงบันดาลใจให้คนทีอ่่าน ด�าเนนิรอยตาม และ
สามารถน�ามาตัง้เป้าหมายชวิีตของตนเองได้

เช่นเดยีวกบั “น้องต้นอ้อย” หรอื นางสาว 
วดฑีารศัมิ ์ทูลธรรม นกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ สาขา
วิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ นักกีฬา
วอลเลย ์บอลชายหาด เจ ้าของเหรียญ
ทองแดง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย คร้ังที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” 
ทีเ่ลอืกอ่านหนงัสอื “โค้ชอ๊อต” เพราะต้องการ

สร้างแรงบนัดาลใจ และแนวคดิด ีๆ  ให้ตนเอง 
“หนังสือเล่มน้ีช่ือว่า “โค้ชอ๊อต” เป็น 

พ็อกเก็ตบุ๊คส์เล่มแรกของ คุณเกียรติพงษ์  
รชัตเกรยีงไกร หรอื โค้ชอ๊อต หวัหน้าผูฝึ้กสอน 
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ที่ท�าให้นักตบ 
ลกูยางสาวไทยเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก และเกือบจะ
พาทมีวอลเลย์บอลไทยไปโอลมิปิกเป็นครัง้แรก
ได้ ในปี ๒๐๑๒ ทีก่รงุลอนดอน ประเทศองักฤษ

ถามว่าท�าไมถึงชอบหนังสือเล่มนี้ เพราะ
การเรียนสายวิชาชีพครูสาขาวิชาพลศึกษา
อย่างต้นอ้อย จ�าเป็นต้องรู้และเข้าใจผูค้น เข้าใจ
สถานการณ์ต่าง ๆ  ของสงัคมนกักฬีา เช่น เรือ่ง
การแบ่งเวลาฝึกซ้อม เวลาพกัผ่อน เป็นต้น แล้ว
หนงัสือเล่มน้ีสามารถตอบโจทย์กับต้นอ้อยค่ะ

เนื้อหาภายในเล่ม โค้ชอ๊อตได้ถ่ายทอด
ความเป็นมาของการสร้างทมีวอลเลย์บอลไทยไว้
หมดเปลอืก ต้ังแต่จดุเริม่ต้นจนถึงปัจจบุนั รวม
ถึงเปิดเผยเทคนิคน�าไปใช้ กลวิธี ยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการสร้างทีมและการแข่ง เพื่อ
เป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนที่สนใจในกีฬา
วอลเลย์บอล” น้องต้นอ้อยเล่าถึงที่มาของ 
การอ่านและเนื้อหาของหนังสือเล่มโปรดของ
เธอ พร้อมเล่าต่อว่า

“หนงัสอืเล่มนี ้ท�าให้ต้นอ้อยมแีรงบนัดาลใจ 
ในการฝึกซ้อมมากขึ้น เพราะการเป็นนักกีฬา
ต้องหมั่นฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อม
ต่อการแข่งขันอยู่เสมอ และสามารถน�าความ
รูเ้ทคนคิ กลวธิ ียทุธศาสตร์ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการ
สร้างทีมและการแข่ง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจ�าวนัได้หลายด้าน ทัง้ด้านการเรยีน และ
การเตรยีมความพร้อมในการแข่งขนั ทัง้น้ียงัได้
แนวคดิของในการท�าทมีอย่างลกึซึง้ และชดัเจน
ว่าหน้าทีข่อง “โค้ช” คอื ต้องศกึษาหาวิธกีารทีด่ี
ทีส่ดุส�าหรบัทมีเราในการไปถึงเป้าหมายทีต่ัง้ไว้” 
น้องต้นอ้อยเล่าถงึสิง่ทีไ่ด้รบัจากหนงัสือเล่มนี้

“ต้นอ้อยเชื่อว่า การอ่านหนังสือท�าให้เรา
ได้รบัหลายสิง่ ทัง้ท�าให้กล้ามเนือ้สมองกบัการ
เช่ือมต่อของสมอง และการท�างานกบัส่วนต่าง ๆ  
ดข้ึีน เพราะเมือ่เราเข้าไปอยู่ในโลกของคนเขยีน 
ต้องจนิตนาการตามไปด้วย ถอืเป็นการกระตุ้น
การท�างานของสมองชั้นดี อีกทั้งยังเป็นการ
ออกก�าลงักายของสมอง แล้วยงัช่วยป้องกนัโรค
เก่ียวกับสมองได้อกีด้วย” น้องอ้อยเล่าทิง้ท้ายถงึ
ประโยชน์ของการอ่านหนงัสอื

หนังสือเล่มนี้ ท�ำให้ต้นอ้อยมีแรง
บนัดำลในกำรฝึกซ้อมมำกย่ิงขึน้ เพรำะ
กำรเป็นนักกีฬำต้องมุ ่งมั่นฝึกซ้อม 
เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถของตนเอง
ให้พร้อมต่อกำรแข่งขันอยู่เสมอ
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สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ก่อนอ่ืนต้องขอสวัสดีเพ่ือนร่วมงานที่รักทุกท่าน แต่ละปีผ่านไปเร็วมากสิ่งที่
วนเวียนอยู่ในหัวผมตอนนี้คือยังมีอะไร ๆ อีกหลายอย่างที่ยังท�าไม่ส�าเร็จ ต้อง
อาศัยความมุ ่งม่ันที่จะก้าวต่อไป ขอชื่นชมลูกศิษย์ของเราที่ไปท�าชื่อเสียงให้
แก่มหาวิทยาลัยในกีฬามหาวิทยาลัยที่จังหวัดอุบลราชธานีในทุกประเภทกีฬา 
โดยเฉพาะวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิง ที่ได้รับเหรียญทองแดง 
ผมได้มโีอกาสไปเยีย่มนกักฬีากบัผศ.ธนทรรศน์ พลเดช และผศ.ดร.เอนก เทยีนบชูา 
สิ่งที่สัมผัสได้จากนักศึกษาคือทุกคนท�าเต็มที่แต่ละคนอยู่ในวัยก�าลังกิน ทานอาหาร
แต่ละม้ือเยอะมาก ได้ยินว่าน้อง ๆ ก�าลังจะได้ผลตอบแทนจากความทุ่มเทเป็น 
การยกเว้นค่าเล่าเรียน ส่วนคนอ่ืน ๆ ก็ต้องพยายามต่อไปสักวันจะประสบความ
ส�าเร็จอย่างแน่นอน 

ในส่วนของคณะเกษตรเองนัน้ได้เข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการครัง้ที ่๒  
ที่จังหวัดพิษณุโลก โดยนักศึกษาของเราได้รางวัลที่ ๓ มาสองรายการ คือ การ
ประกวดนวัตกรรมเกษตรเพิ่มมูลค่าจากโครงการผักคอนโดโดยนายรชต รูป
ชัยภูมิ และนายนันทพล สัญญโม อีกรางวัลหนึ่งคือตอบปัญหาวิชาการสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่  นายรัตธชัย อุดม และ นางสาว
เบญจฑิต สวุรรณแสง กต้็องขอชืน่ชมในความพยายามและเสยีสละ เป็นแบบอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจอ
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

ทีด่ ีทัง้น้ีต้องขอขอบคณุอาจารย์พชิติ ธอิิน่ อาจารย์ประจ�าสาขาวิชานเิทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ ทีช่่วยออกแบบตกแต่ง
ท�าให้การน�าเสนอผลงานของนักศึกษาน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ในขณะที่ปีนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงในวงการอุดมศึกษาหลายอย่าง โดยมีพระราชบัญญัติที่ส�าคัญ
อยู ่๒ ฉบับ ท่ีท�าให้พวกเราทกุคนค่อนข้างวิตกกงัวลแต่ผมขอเรยีนว่าไม่ว่าผลจะออกมายงัไรเราต้องปรบัตวัและอยู่กับมนัให้ได้ 
โดยเฉพาะในสายวิชาการคงต้องมีการวางแผนที่ดีมากขึ้น ในขณะที่มหาวิทยาลัยต้องหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือตาม 
รายละเอียดทีร่่างพรบ. ได้ระบ ุผมขอบอกได้เลยว่ามหาวทิยาลยัโดยท่านอธกิารบดีไม่ได้นิง่นอนใจ ได้พยายามหามาตรการใหม่ ๆ  
ปลดล็อคข้อปัญหาบางประการ เพ่ือผลักดันในเรื่องการวิจัยและการเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ เริ่มตั้งแต่การก�าหนดวิชาที่จะ
ท�าผลงาน น�าไปสู่การพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก ตลอดจนการวางแผนการวิจัยที่สามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการเขียน
ต�าราที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งต้องเตรียมตัวท่ีจะต้องท�างานเชิงบูรณาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น ก็ขอให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน
เพื่อฝ่าฝันอุปสรรคที่กีดขวางไปให้ได้.  
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เจ้�ของ : ง�นประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชด�ภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณ�ธิก�ร วีระชัย ตระหง่�นกิจ  
กองบรรณ�ธิก�ร : พรทิพย์ ไกรถ�วร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จ�รุวรรณ จันทม�ล�, ภัทร�พร นิกรติณช�ติ, ชุลีกร หงษ์สิบแปด, ดนิต� แสงส�คร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

จารุวรรณ

“รางวลั IPv6 Award”
การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง... กับ

เราสามารถผ่านบททดสอบ
การใช้งาน IPv6 ได้ส�าเร็จ ด้วย
ความพร้อมของอุปกรณ์เครือ
ข่าย บคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจ 
ในมากขึ้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความ
ภาคภูมิใจให้แก่ชาวจันทรเกษม

จากพัฒนาการอันรวดเร็วของอุปกรณ์ 
เครื่องมือด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี  
ในปัจจบุนั ส่งผลให้การเกดิการพฒันา ปรบัตวั
ให้เข้ากับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลง ซ่ึง
รวมถึง ระบบเครื่อข่ายในการใช้ติดต่อสื่อสาร
ต่าง ๆ ที่มีส่วนส�าคัญในการเชื่อมต่อสังคม 
โลกไว้ด้วยกัน

ระบบการศึกษาเองต้องไม่หยุดน่ิง ต้อง
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
การรองรับเทคโนโลยีที่เข้ามาได้ทันท่วงที 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นอีกหน่ึง

สถาบันการศึกษา ที่ตระหนักความส�าคัญ
ของการก้าวข้ามเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท
ส�าคัญต่อการศึกษา จึงได้เข้าร่วมโครงการ 
ส่งเสรมิพัฒนาศกัยภาพการให้บรกิารเครอืข่าย
อินเทอร์เน็ตให้รองรับ IPv6 ตามแผนปฏิบัติ
การเพือ่ผลกัดนั ส่งเสรมิ เร่งรัด ตดิตามผลการ
ด�าเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 

นาย เ กี ย ร ติ พ งษ ์  ย อด เ ย่ี ย มแก ร  
ผูอ้�านวยการส�านกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เล่าให้ฟังถึงการเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวว่า “โครงการดังกล่าว เกิดความ
ร่วมมือระหว่าง UniNet กับ คณะกรรมการ
พฒันาเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

ศึกษาวิจัยด้าน Future Internet ของนักคณะ
กรรมการการอุมดมศึกษา หรือ สกอ. ด�าเนิน
โครงการนี้ขึ้น ซึ่ีงทางสกอ.เห็นศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาของไทยมีอยู่ให้น�ามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ จึงเกิดโครงการ โดยให้สถาบัน
การศกึษาน�าร่องในการเรยีนรูแ้ละพฒันาเครอื
ข่ายมาใช้ระบบเครือข่าย IPv6 ด้วยการร่วม
ประกวดในโครงการนี้” นายเกียรติพงษ์ เล่า
ถึงที่มาที่ไปของการจัดโครงการนี้

“จันทรเกษม เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่
เหน็ความส�าคญัในการเปลีย่นผ่านระบบเครอืข่าย 
(IPv6) จึงเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่
ด้วยข้อผิดพลาดบางประการในการด�าเนิน
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การทดลองใช้ระบบ ท�าให้พลาดโอกาสจาก
ครัง้แรก แต่ในปีนี ้เราสามารถผ่านบททดสอบ
การใช้งาน IPv6 ได้ส�าเรจ็ ด้วยความพร้อมของ
อุปกรณ์เครือข่าย บุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจมากขึน้ ถอืว่าเป็นอีกหนึง่ความภาคภมูใิจ
ให้แก่ชาวจันทรเกษม

จึงท�าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ของเราได้รับรางวัล IPv6 Award สถาบันการ
ศกึษาทีม่คีวามพร้อมในการให้บริการเครือข่าย
พื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ ๓ ระบบ ได้แก่ 
DNS, Mail และ Web ซึง่ได้รบัรางวลัจากเวที
การประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง “การด�าเนินกิจกรรมบนระบบเครือ
ข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา คร้ังท่ี 
๓๒ (Workshop on UniNet Network and 
Computer Application: 32   WUNCA) ณ 
จังหวัดนครราชสีมา 

สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
มีทั้งรัฐและเอกชน ที่สามารถพัฒนาเคือข่าย
อนิเทอร์เน็ตพืน้ฐานทีร่องรบั IPv6 เป็นไปตาม
เกณฑ์ทัง้สิน้ ๒๖ แห่ง จากสถาบนัการศกึษาทัว่
ประเทศ” นายเกยีรตพิงษ์ เล่าถงึการตระหนกั
ถงึความส�าคญัของมหาวทิยาลยั และสามารถ
คว้ารางวลั IPv6 Award มาได้อย่างภาคภมูใิจ 
แล้วเล่าถงึการเปลีย่นผ่านระบบเครอืขา่ยจาก 
IPv4 เป็น IPv6 ว่า

“เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย

ข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ใช้งานอยู่เป็นจ�านวนมาก 
ซึง่ปัจจุบนัความต้องการเข้าสูอ่นิเทอร์เนต็เพือ่
รับรู้ รับทราบ ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารนั้น เพิ่ม
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยอุปกรณ์ที่มีความจ�าเป็น
ในการเชือ่มโยงเข้าสู่เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็นัน้ 
จ�าเป็นท่ีจะต้องมตี�าแหน่งท่ีอยูร่ะบใุนเครอืข่าย
อย่างชัดเจน ซึ่งเราเรียกต�าแหน่งที่อยู่นั้นว่า  
IP Address ซึ่งปัจจุบันเป็นการใช้งาน IP  
Address ในรุ่นที่ ๔ (IPv4) 

เน่ืองจากหมายเลขไอพีแอดเดรสรุ่นที่ ๔ 
(IPv4) ซ่ึงเป็นหมายเลขที่ระบุที่อยู ่ในเครือ
ข่ายอนิเทอร์เนต็ทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนัเริม่ไม่เพยีงพอ
ต่อความต้องการที่เพ่ิมขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ  
ดังนั้นหมายเลขไอพีแอดเดรสรุ่นที่ ๖

(IPv6) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบ
สนองการใช้งานเพื่อตอบสนองต่ออัตราการ
ขยายตัวของการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
แต่เน่ืองจากรูปแบบที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยน
ผ่านการใช้งานจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 ในระยะ
แรกจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความส�าคัญ เพื่อ
การพัฒนาและการให้บริการอย่างยั่งยืนใน
อนาคต” นายเกยีรตพิงษ์ เล่าให้ฟังได้น่าสนใจ

จากข้อมลูส�านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนกิส์ 
(องค์การมหาชน) ร่วมกบั ส�านกันโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสรุปง่าย ๆ คือ IPv6 เป็นรูป
แบบใหม่ของ Internet Protocol (IP) ที่ถูก

พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้แทนที่ IPv4 ท่ีสามารถ
รองรบัการเชือ่มต่อเข้าสูอ่นิเตอร์เนต็ได้เพยีง 
๒   แอดเดรส หรือ ๔,๒๙๔,๙๖๗,๒๙๖ เท่านัน้ 
ในขณะที่ IPv6

รองรับได้มากถึง ๒   หรือ ๓๔๐,๒๘๒, 
๓๖๖,๙๒๐,๙๓๘,๔๖๓,๔๖๓,๓๗๔,๖๐๗,๔๓๑,๗
๖๘,๒๑๑,๔๕๖ แอดเดรส ดังนั้น เมื่อเทียบกับ
อัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการใช้
งานอินเทอร์เน็ต ก็ยังสามารถใช้งานได้เพียง
พออยู่ในอนาคต

แต่ทั้งนี้ในการเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 จะ
ไม่มีการด�าเนินการในทันทีทันใด หากแต่จะ
เป็นการด�าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบและการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม

“ดังนั้น IPv4 ก็ยังคงสามารถใช้งานได้อยู่
จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงไปสู ่IPv6 ทัง้หมด 
แต่ทว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะต้องใช้ระบบ 
IPv6 มหาวทิยาลยัของเราก็มคีวามพร้อมอย่าง
ยิ่งในการรองรับ IPv6 ได้ในทันที

เนือ่งจากมหาวทิยาลยัได้ให้การสนบัสนนุ
เครื่องมือระบบปฏิบัติการรของเครือข่าย
แล้ว เพียงแค่ต้องเพิ่มอุปกรณ์เสริมเล็กน้อย
เท่านัน้ เพือ่ให้ใช้ระบบได้อย่างครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด” นายเกียรติพงษ์ เล่า 
ทิ้งท้ายถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการ
รองรับ IPv6 อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๒

๑๒๘

nd 
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ณ ห้องประชุมพิมำนจันทร์ ชั้น ๑๒ อำคำรส�ำนักงำนอธิกำรบดี เมื่อวันที่ ๒-๓ กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ  

ณ สำขำวิชำดนตรีสำกล มรภ.จันทรเกษม เมื่อวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “คุณภาพการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในศตวรรษที่ ๒๑”

งานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล 
‘ศิลปินรวมใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยยากไร้สูงวัย’ 



ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๑ ประจำ�วันที่ ๘ - ๑๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙

www.chandra.ac.th

๗

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๓ รอบมหกรรม “กันเกราเกมส์”

ณ มหำวทิยำลยัอบุลรำชธำน ีเมื่อวันที่ ๙-๑๘ มกรำคมที่ผ่ำนมำ  



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
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จันทร์กระจ่ำงฟ้ำ
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